



ข่าวอากาศเพื่อการเกษตรสำหรับภาคใต้

กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

วันศุกร์ ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561

***** โทร. (074) 311760 หรือ www.songkhla.tmd.go.th*****

ลักษณะอากาศ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 21-27 ธันวาคม 2561 บริเวณความกดอากาศสูงยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนตลอดช่วง โดยบริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงระลอกใหม่ได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศจีนตอนใต้และเวียดนามตอนบนในระยะปลายช่วง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนเกือบตลอดช่วง ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็น โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวทางตอนบนของภาคส่วนมากในระยะปลายช่วง ส่วนภาคใต้ปริมาณและการกระจายของฝนลดลงจากช่วงที่ผ่านมา **ภาคใต้ฝั่งตะวันออก** มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ โดยมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางน้อยกว่าร้อยละ 5 ของพื้นที่ ในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นมีฝนร้อยละ 10-45 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง **ภาคใต้ฝั่งตะวันตก** มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ในวันสุดท้ายของช่วง โดยมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 40 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 24 ธ.ค. มีฝนร้อยละ 75 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งในวันที่ 24 และ 26 ธ.ค.

ช่วงที่ผ่านมามีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดยะลา และนราธิวาส สำหรับบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา พังงา และสตูล

สำหรับบริเวณที่มีฝนตกหนักมากที่สุดในภาคใต้ วัดได้ 118.0 มม. ที่ กษ.ยะลา อ.เมือง จ.ยะลา เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 61

สำหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำที่สุดในภาคใต้ วัดได้ 19.6 °ซ. ที่กษ.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 61

คาดหมายลักษณะอากาศใน 7 วันข้างหน้า

การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 28-29 ธ.ค. 61 ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้น ส่วนในช่วงวันที่ 30 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62 อากาศเย็นถึงหนาว และอุณหภูมิจะลดลง 5-8 องศาเซลเซียส ส่วนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร

ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 28 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับในช่วงวันที่ 28-30 ธ.ค. 61 มีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือ ทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง โดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น

ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 30 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62 บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศเย็นถึงหนาว โดยอุณหภูมิจะลดลง 3-8 องศาเซลเซียส เกษตรกรควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย สำหรับบริเวณทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนบริเวณอ่าวไทยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่ง

ผลกระทบต่อเกษตรกร

- ระยะนี้จะมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง ตลอดช่วง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกัน ความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก สำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงไม่ควรให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อ เพราะจะทำให้สภาพน้ำเปลี่ยนสัตว์น้ำปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย

- ในช่วงที่มีฝนตกต่อเนื่องทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรที่ปลูกกาแฟซึ่งอยู่ในระยะเก็บผลผลิตควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคและศัตรูพืช เช่น โรคผลเน่าและมอดเจาะผลกาแฟ เป็นต้น

- ในช่วงวันที่ 30 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62 บริเวณทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนบริเวณอ่าวไทยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่ง